

CHƯƠNG TRÌNH
công tác quý IV/2023

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; dự báo quý IV năm 2023, tình hình chung sẽ còn khó khăn, hạn chế nhất định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục giảm mạnh; lạm phát, áp lực lãi suất, tỷ giá, rủi ro tài chính, tiền tệ ngày càng gia tăng; thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh giảm. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng chương trình công tác quý IV/2023 như sau:

1- Về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, các đơn vị, địa phương cần rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, những tồn tại, hạn chế nhằm đề ra giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023 đề ra.

- Tập trung thực hiện công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội. Giám sát tiến độ sử dụng đất sau giao đất, thuê đất; hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

- Quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, triển khai xây dựng chi tiết quy trình thủ tục bồi thường và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác tái định cư, các dự án liên quan đến đất cao su; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh; đồng thời, xác định trách nhiệm của đơn vị, địa phương, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thấp.

- Nghiên cứu, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu cao. Triển khai chương trình hợp tác tăng trưởng xanh của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Ban hành và triển khai thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi vùng không được

phép nuôi theo lộ trình, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi; xây dựng các bước đi tiếp theo để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững.

- Hoàn thiện 03 phương án quy hoạch lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo các địa phương tích cực thực hiện mục tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2023. Triển khai hiệu quả kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn, gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng nông thôn mới; có giải pháp cụ thể tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.

- Kiến nghị cơ quan Trung ương về việc đầu tư mở rộng, tu bổ các tuyến quốc lộ, tổ chức phân luồng giao thông khoa học nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải và gây mất an toàn giao thông đường bộ.

- Tập trung thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, khắc phục các mặt còn hạn chế trên 08 tiêu chí chuyển đổi số. Hoàn thành các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai việc chuyển đổi số. Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh gắn với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, điều hành, bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong dịp lễ, tết; xử lý vi phạm trong việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh; chấn chỉnh vệ sinh, an toàn, văn minh các chợ truyền thống và các điểm kinh doanh xăng dầu trong toàn tỉnh. Đầu tư nâng cấp chuẩn hóa tất cả nhà vệ sinh ở khu vực công cộng, dịch vụ phục vụ xã hội.

- Đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024. Rà soát, quản lý thu thuế; tăng cường giám sát, kiểm tra chống thất thu thuế, gian lận trong hoàn thuế. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách thuế mới cho người dân.

- Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống; tăng cường hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; tạo điều kiện cho nhà đầu tư và khách hàng tiếp cận các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất ưu đãi từ gói tín dụng 120 nghìn tỷ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ. Sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (Sonadezi; Dofico).

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án về du lịch; tăng cường hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng, du lịch sông nước kết hợp nghỉ dưỡng. Đôn đốc các đơn vị chủ rừng đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các Đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng rừng. Liên kết, hợp tác với các địa phương trong phát triển du lịch.

2- Hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh Đồng Nai và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 501-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ Nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, người lao động; chú trọng tập huấn, tập luyện, phát triển thể thao quần chúng đối với các môn thể thao trọng điểm. Nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an toàn trường học, không để xảy ra bạo lực học đường. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn.

- Tăng cường phòng, chống kiểm soát dịch bệnh; giám sát chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời các ổ dịch xảy ra trong cộng đồng. Thực hiện tốt nhiệm vụ mua sắm đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men đáp ứng kịp thời công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch theo quy định. Nghiên cứu có cơ chế tạo động lực làm việc, cống hiến đối với cán bộ y tế đang làm việc tại các bệnh viện công.

- Chăm lo kịp thời đối với người có công, gia đình, thân nhân người có công với cách mạng, đảm bảo đến tháng 4/2025 (kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước) các gia đình có công phải có nhà ở, có mức sống trên mức trung bình; phòng ngừa ứng phó với bạo lực gia đình, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo nghề gồm đối với lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất gồm trên địa bàn thành phố Biên Hòa; tiếp tục làm việc với các đơn vị sử dụng lao động về nhu cầu nhân lực cho tương lai, nhân lực phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành để hỗ trợ, đào tạo, kết nối và cung ứng lao động.

3- Công tác quốc phòng an ninh

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình; xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, dịp lễ, Tết, không để bị động, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ theo quy định.

- Thực hiện huấn luyện cho các đối tượng theo quy định; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 theo kế hoạch đảm bảo an toàn, sát với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giải quyết xuất ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, nghiên cứu, tất cả lãnh đạo các cấp thực hiện tiếp công dân vào đầu ngày làm việc; đảm bảo việc xử lý khiếu kiện của người dân ngay từ cấp cơ sở; không để tình trạng người dân tụ tập đông người để khiếu kiện gây mất an ninh trật tự.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; tiếp tục theo dõi, rà soát các vụ việc, vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý theo quy định. Đẩy mạnh chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đảm bảo các vụ việc được giải quyết đúng thời hạn quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

- Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã hội an toàn tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Tập trung thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; nhất là đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định pháp luật.

4- Công tác xây dựng Đảng, dân vận, xây dựng chính quyền

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước; tuyên truyền sâu rộng về: các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường cao tốc Vành đai, công trình trọng điểm của tỉnh... nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng; về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), gắn với các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực đột phá mà nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã xác

định; tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

- Thực hiện đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ hợp lý. Tiếp tục luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ theo quy định; hướng dẫn, tổng hợp kết quả việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023; kiểm tra các cấp ủy trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2023. Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng năm 2024.

- Chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong đoàn thanh niên, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã và khu dân cư.

- Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tổ chức kiểm tra nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2023 đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh; kiểm tra Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2012-2025. Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân có đơn thư tố cáo, phản ánh. Tiếp tục xem xét, kiểm điểm trách nhiệm, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền theo Quy định số 69-QĐ/TW và các quy định của Đảng. Hoàn thành kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo tiến độ theo các Quyết định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở và hội quần chúng, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng gắn công tác phát triển số lượng với nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chủ động nắm tình hình Nhân dân, đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của từng đoàn thể. Tăng cường giáo dục lý tưởng cho các đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và các chủ trương của Đảng.

- Đẩy mạnh các hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện các dịch vụ công và cải cách hành chính, công tác vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bồi thường, giải phóng mặt bằng...; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh, những kiến nghị của Nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng” liên quan khi triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính gắn với đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực nhạy cảm nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức làm việc với các ban cán sự đảng, đảng đoàn theo quy chế. Ban hành báo cáo sơ, tổng kết: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TU ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về công tác quản lý tổ chức và hoạt động của hội đoàn người Hoa; sơ kết thực hiện mô hình Đảng bộ bộ phận trực thuộc các đảng bộ xã, phường; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng cấp, khu phố giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước trên ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường kết nối, tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân. Tiếp tục tập trung triển khai quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới đến đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV,
- Các đ/c TVTU các khoá trước,
- Các cấp ủy đảng trực thuộc,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- CP.VPTU- A, Đ, P. TH, P. KT-XH,
- Lưu VPTU,

Đồng kính gửi:

- Bộ Chính trị,
- Các ban đảng Văn phòng TW Đảng a+b,
- Đ/c Bí thư Đảng ủy và Tư lệnh QK7.

T-M3T/CTr51/150



Nguyễn Hồng Lĩnh